



การพิสูจน์สมมติฐานและอภิปรายผลการวิจัย

5.1 การพิสูจน์สมมติฐาน

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้ 13 ข้อ ดังนี้

- 1) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะคาดหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล
- 2) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจในการเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
- 3) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทำตามสมัยนิยม
- 4) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อการเข้าสังคม
- 5) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด
- 6) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะเห็นว่าเป็นเกมกีฬาไม่เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง
- 7) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ
- 8) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นง่ายเข้าใจง่าย ยากต่อการถูกโกง
- 9) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นสะดวกสามารถเล่นได้ทุกโอกาสที่อยากเล่น
- 10) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเล่น
- 11) ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบแข่งขัน มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้
- 12) ผู้เล่น ที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่เล่นการพนันฟุตบอล เล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ไม่เล่นการพนันฟุตบอล
- 13) ผู้เล่น ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลมาก เล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลน้อย

ผลการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยทั้ง 13 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏดังต่อไปนี้

สมมติฐานข้อที่ 1 “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะคาดหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล”

ตารางที่ 33 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุการณ์เล่นการพนันฟุตบอลเพราะคาดหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะคาดหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	69	51.5
ไม่เห็นด้วย	65	48.5
รวม	134	100

จากตารางที่ 33 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า เหตุผลที่เล่นการพนันฟุตบอลเพราะคาดหวังการเพิ่มรายได้จากการชนะพนันฟุตบอล (ต้องการเพิ่มรายได้) มีจำนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.5 ส่วนที่ไม่เห็นด้วย จำนวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.5

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพราะคาดหวังการเพิ่มรายได้จากการชนะพนันฟุตบอล สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งระบุสาเหตุที่เล่นการพนันฟุตบอลจะมุ่งเน้นไปที่การแสวงหารายได้เป็นหลัก

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 1 สอดคล้องกับการศึกษาของกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2543) ที่อ้างถึงการสำรวจสาเหตุการเล่นการพนันของชาวอเมริกันในปี ค.ศ.1995 พบว่าการหาเงินเป็นเหตุผลอันดับแรกของสาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอล ส่วนยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2541) กล่าวว่า รายเล่นการพนันฟุตบอลเนื่องจากนิสัยคนไทยชอบเสี่ยง ประกอบกับลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้รับอิทธิพลบริโภควัตถุนิยมต้องการที่จะได้ทรัพย์สิน หวังรวยทางลัด นอกจากนี้ โกวิทช์ วงศ์สุรัตน์ (2544) กล่าวว่า iva เรื่องการเล่นการพนันคนที่เล่นได้มักจะถูกขโมยไปไม่หยุดหย่อน ส่วนคนที่เล่นเสียก็ปิดปากเงียบ ทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดเสมอว่า มีแต่คนเล่นการพนันแล้วรวย เล่นการพนันแล้วได้กำไร และยังได้อ้างถึง หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง ระเบิดพัฒนา ซึ่งได้บันทึกไว้ว่า “การพนันเป็นมรดกของมนุษยชาติ” ซึ่งเมื่อได้พิจารณาโดยใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่า รากเหง้า

แห่งความเลวร้ายทั้งปวงมาจากรากฐาน 3 ประการ คือ โลก โกรธ หลง ซึ่งในอุปกิเลส 16 ปรากฏว่า มีความโลภเพียงข้อเดียว ส่วนที่เหลือเป็นความโกรธและความหลงทั้งสิ้น แต่ความโลภก็เป็นรากฐานของการพนัน

ดังนั้น สรุปได้ว่า "ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะคาดหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล" จึงยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 2 "ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ในการเชียร์การแข่งขันฟุตบอล"

ตารางที่ 34 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอล เพราะต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ในการเชียร์การแข่งขันฟุตบอล

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ในการเชียร์การแข่งขันฟุตบอล	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	126	94.0
ไม่เห็นด้วย	8	6.0
รวม	134	100

จากตารางที่ 34 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่า เหตุผลที่เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจในการเชียร์การแข่งขันฟุตบอล จำนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.0 ส่วนไม่เห็นด้วยมีจำนวนเพียง 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.0

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอล เพราะต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจในการเชียร์การแข่งขันฟุตบอล สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งระบุสาเหตุรองลงมาที่เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อความสนุกสนาน

จะเห็นได้ว่าผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 2 สอดคล้องกับการศึกษาของกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2543) ที่อ้างถึงการสำรวจสาเหตุการเล่นการพนันของชาวอเมริกัน ในปี ค.ศ.1995 พบว่า เหตุผลเพื่อความบันเทิง เพื่อความตื่นเต้น เป็นเหตุผลลำดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และยังกล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปการพนันจะเป็นเพื่อการพักผ่อนสำหรับผู้เล่นการพนัน แต่สำหรับผู้ที่ดีการพนันแล้ว แรงจูงใจค่อนข้าง

สับสน กล่าวคือ ความบันเทิงยังเป็นแรงจูงใจเบื้องต้น แต่กลับถูกลบด้วยโอกาสที่จะเล่นพนันให้ชนะ และความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น ส่วนพิศาล มุขแจ้ง (2542) ได้กล่าวว่า การพนันมีจุดประสงค์อื่นมากกว่าที่จะพนันเอาทรัพย์สินกัน เป็นต้นว่า เพื่อการกุศล การพักผ่อนหย่อนใจ

ดังนั้น สรุปได้ว่า "ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจในการเชียร์การแข่งขันฟุตบอล" จึงยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 3 "ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทำตามสมัยนิยม"

ตารางที่ 35 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุการณ์เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทำตามสมัยนิยม

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะทำตามสมัยนิยม	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	78	58.2
ไม่เห็นด้วย	56	41.8
รวม	134	100

จากตารางที่ 35 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่า สาเหตุที่เล่นการพนันเพราะทำตามสมัยนิยม(ทำให้รู้สึกว่าจะไม่ตกยุคหรือเชย) มีจำนวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.2 ส่วนไม่เห็นด้วย มี จำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.8

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทำตามสมัยนิยม เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งระบุสาเหตุรองลงมาที่เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทำตามสมัยนิยม

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 3 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของนวนน้อย ตริรัตน์(2539) พบว่า การพนันฟุตบอลได้เข้ามาแพร่หลายในไทยอย่างมากในการแข่งขันฟุตบอลโลก พ.ศ.2537 ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ หลังสิ้นสุดฟุตบอลโลก ความสนใจมุ่งไปที่ฟุตบอลยุโรป ซึ่งประชาชนไทยให้ความนิยมต่อการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมากที่สุด ส่วนองอาจ ชัยเพชรโยธิน (2541) ได้ศึกษา พบว่า การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทางสื่อโทรทัศน์กลายเป็นธุรกิจที่ประชาชนไทยจำนวนมากนิยม ในขณะที่เดียวกันได้มีโต๊ะพนันบอลตั้งเครือข่ายรับพนันฟุตบอลอย่างกว้างขวาง

ดังนั้น สรุปได้ว่า "ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทำตามสมัยนิยม" จึงยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 4 “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อการเข้าสังคม”

ตารางที่ 36 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพื่อการเข้าสังคม

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพื่อเข้าสังคม	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	76	56.7
ไม่เห็นด้วย	58	43.3
รวม	134	100

จากตารางที่ 36 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย ว่า เหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพื่อการเข้าสังคม มีจำนวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.7 ส่วนไม่เห็นด้วย มีจำนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.8

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อการเข้าสังคม เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งระบุสาเหตุรองลงมาที่เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อการเข้าสังคม

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 4 สอดคล้องกับการศึกษาของกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2543) ที่อ้างถึงสาเหตุการเล่นการพนันของชาวอเมริกัน ในปี ค.ศ.1995 พบว่า เหตุผลลำดับที่ 5 คือ เพื่อเข้าสังคม ซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุลำดับที่ 4 ในการเล่นการพนันของคนไทย ส่วนผาสุก พงษ์ไพจิตร (2543) ได้ศึกษาเกี่ยวกับหอยใต้ดิน พบว่า การเล่นหอยใต้ดินเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่ประชาชนไทยทั้งในชนบท และในเมืองนิยมเข้าร่วมเพื่อความสนุกสนานและเพื่อหวังรวยและนวนน้อย ตรีรัตน์ (2539) กล่าวไว้ว่า จากประวัติพัฒนาการของสังคมไทยก็คือการชอบเลี้ยง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพนันสอดคล้องกับสังคมไทย เป็นกิจกรรมที่ยอมรับในสังคม

ดังนั้น สรุปได้ว่า “ผู้เล่นเล่นการพนันฟุตบอลเพื่อการเข้าสังคม” จึงยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 5 “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด”

ตารางที่ 37 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการได้รับการยกย่องนับถือ จากเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	52	38.8
ไม่เห็นด้วย	82	61.2
รวม	134	100

จากตารางที่ 37 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่า เหตุผลในการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด มีจำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.2 ส่วนที่เห็นด้วย มีจำนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.3

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งไม่ยอมรับเหตุผลในข้อนี้เช่นกัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การหารายได้เป็นหลัก และชอบเล่นการพนัน

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 5 การที่กลุ่มตัวอย่างปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า “ผู้เล่นการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากเพื่อนฝูงและรายใกล้ชิด” น่าจะเป็นเพราะสาเหตุการเล่นการพนันของประชาชนไทย คือ ชอบเสี่ยง สามารถพนันได้ทุกเรื่อง สอดคล้องกับ **วัลลภ ปิยมโนธรรม (2541)** ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ประชาชนไทยคลั่งบอลมานานแล้ว เนื่องจากชอบเสี่ยง และจากการศึกษาของ **กิติกร มีทรัพย์ (2508)** ที่อ้างถึงจุดหมายเหตุของ **ชิมอง เดอ ลาลูแบร์** ขุนฝรั่งเศส ที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งบันทึกไว้ว่า ชาวสยามรักเล่นการพนันเหลือเกิน จนกระทั่งขายตนหรือไม่ก็ขายบุตรธิดา ประกอบกับการพนันฟุตบอลยังสามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังที่ **พิศาล มุขแจ่ม (2542)** ได้กล่าวถึงลักษณะพื้นฐานของการพนันประการที่ 2 ว่า เป็นสิ่งยั่วชวนใจบุคคลเป็นอาชญากรรมที่มีกำไรสูงและสร้างความร่ำรวยในเวลาอันสั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ **องอาจ ชัยเพชรโยธิน (2541)** พบว่า การพนันฟุตบอลมีการได้เสียอย่างรวดเร็วในวงเงินจำนวนมาก เหตุผลในการเล่นการพนันจึงไม่เกี่ยวกับการได้รับการยกย่องนับถือจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด

ดังนั้น สรุปไม่ได้ว่า “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด” จึงปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 6 “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะเห็นว่าเป็นเกมกีฬาไม่เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง”

ตารางที่ 38 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะเห็นว่าเป็นเกมกีฬาไม่เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะเห็นว่าเป็นเกมกีฬาไม่เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง(สังคมนยอมรับและไม่เห็นเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย)	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	89	66.4
ไม่เห็นด้วย	45	33.6
รวม	134	100

จากตารางที่ 38 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า เหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะเห็นว่าเป็นเกมกีฬาไม่เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง (สังคมนยอมรับและไม่เห็นเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย) มีจำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.4 ส่วนไม่เห็นด้วย มีจำนวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.6

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพราะเห็นว่าเป็นเกมกีฬาไม่เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งระบุสาเหตุรองลงมาที่เล่นการพนันฟุตบอลเพราะถือว่าเป็นเกมกีฬา โดยมองว่าการเล่นการพนันฟุตบอลไม่น่าจะเป็นความผิดอะไร ซึ่งรัฐควรให้มีการเปิดโต๊ะบอลเสรี เหมือนบางประเทศและยังเป็นการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในประเทศให้พัฒนาก้าวหน้า การพนันฟุตบอลไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคมหรือก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมแต่อย่างใด แม้จะยอมรับว่าหากเล่นเสียจะทำให้หมกมุ่นเพื่อหวังจะได้เงินคืน

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 6 สอดคล้องกับการศึกษาของกิติกร มีทรัพย์ (2541) พบว่า การแข่งขันฟุตบอลเป็นกีฬาอย่างหนึ่ง ซึ่งภาพกีฬาเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อมีการพนันแฝงเข้ามาเกี่ยวข้องคนจึงไม่ค่อยรู้สึกผิดมากนัก ซึ่งพินิจชัยคนไทยชอบการพนันเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่แล้ว เช่นเดียวกับการศึกษาของกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2543) พบว่า ปัจจัยที่ทำให้การต่อต้านจากสาธารณชนที่ถือว่าการพนันเป็นสิ่งชั่วร้ายเสื่อมลงไป คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมเล่นการพนัน และผู้คนในสังคมเริ่มยอมรับว่าการเล่นการพนันเป็นการบันเทิงของชีวิตรูปแบบหนึ่ง และพิศาล มุขแจ่ม (2542)

ได้กล่าวถึงลักษณะพื้นฐานของการพนันประเภทที่ 5 ว่า ประชาชนบางกลุ่มมองไม่เห็นถึงความชั่วร้าย จึงละเลยไม่ให้ความสนใจและอาจไม่เห็นด้วยกับการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ดังนั้น สรุปได้ว่า “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะเห็นว่าเป็นเกมกีฬาไม่เป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง” จึงยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 7 “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ”

ตารางที่ 39 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพื่อระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพื่อระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ (ความทุกข์ใจ บอกใครไม่ได้ ฯลฯ)	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	41	30.6
ไม่เห็นด้วย	93	69.4
รวม	134	100

จากตารางที่ 39 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ว่า สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพื่อเป็นการระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ (ความทุกข์ใจ บอกใครไม่ได้ ฯลฯ) มีจำนวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.4 ส่วนที่เห็นด้วย มีจำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.6

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งไม่ยอมรับเหตุผลในข้อนี้เช่นกัน โดยจะมุ่งเน้นไปที่การหารายได้เป็นหลัก และชอบเล่นการพนัน

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 7 ที่กลุ่มตัวอย่างปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า “ผู้เล่น เล่นการพนันเพื่อระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ” น่าจะเป็นเหตุผลเช่นเดียวกับที่ให้ไว้ในสมมติฐานข้อที่ 5 กล่าวคือ เพราะสาเหตุการเล่นการพนันของประชาชนไทย คือ ชอบเสี่ยง สามารถพนันได้ทุกเรื่อง สอดคล้องกับ วิลลัม ปิยามโนธรรม (2541) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ประชาชนไทยคลั่งบอลมานานแล้ว เนื่องจากชอบเสี่ยง และจากการศึกษาของกิติกร มีทรัพย์ (2508) ที่อ้างถึงจดหมายเหตุของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร์ ซึ่งบันทึกไว้ว่า ชาวสยามรักเล่นการพนันเหลือเกิน จนกระทั่งขายตนหรือไม่กี่ขายบุตร

ธิดา ประกอบกับการพนันฟุตบอลยังสามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้น เหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลจึงไม่เกี่ยวกับการเล่นเพื่อระบายความรู้สึกภายในจิตใจ แม้ว่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเล่นการพนันของประชาชนไทย

ดังนั้น สรุปไม่ได้ว่า “ผู้เล่น เล่นการพนันเพื่อระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ” จึงปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 8 “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นง่ายเข้าใจง่ายยากต่อการถูกโกง”

ตารางที่ 40 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นง่ายยากต่อการถูกโกง

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นง่ายเข้าใจง่าย ยากต่อการถูกโกง(การเล่นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม)	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	92	68.7
ไม่เห็นด้วย	42	31.1
รวม	134	100

จากตารางที่ 40 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย ว่า เหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นง่ายเข้าใจง่ายยากต่อการถูกโกง เนื่องจากเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม มีจำนวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.7 ส่วนไม่เห็นด้วย มีจำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.3

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นง่ายเข้าใจง่ายยากต่อการถูกโกง สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งตัดสินใจเล่นการพนันฟุตบอลเพราะลักษณะของการพนันฟุตบอลที่เล่นง่าย

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 8 สอดคล้องกับการศึกษาของนวนน้อย ตรีรัตน์ (2539) พบว่า การเล่นการพนันฟุตบอลสอดคล้องกับนิสัยหรือค่านิยมของประชาชนไทย เป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ประกอบกับลักษณะของการพนันฟุตบอลประการแรก คือเล่นง่าย จึงทำให้การเล่น

การพนันฟุตบอลเล่นกันอย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยม และการโกงก็ยากเพราะเจ้ามือไม่สามารถควบคุมปัจจัยในการแข่งขันฟุตบอลได้ นอกจากการกำหนดอัตราต่อรอง

ดังนั้น สรุปได้ว่า "ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นง่ายเข้าใจง่ายยากต่อการถูกโกง" จึงยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 9 "ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นสะดวกสามารถเล่นได้ทุกโอกาสที่อยากเล่น"

ตารางที่ 41 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุการณ์เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นสะดวกสามารถเล่นได้ทุกโอกาสที่อยากเล่น

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นสะดวกสามารถเล่นได้ทุกโอกาสที่อยากเล่น	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	95	70.9
ไม่เห็นด้วย	39	29.1
รวม	134	100

จากตารางที่ 41 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วย ว่า สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะเล่นสะดวกสามารถเล่นได้ทุกโอกาสที่อยากเล่น(ยากต่อการถูกจับกุมเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเหมือนคดีการพนันชนิดอื่น และอัตราโทษน้อย) มีจำนวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.9 ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีจำนวนเพียง 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.1

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพราะเล่นสะดวกสามารถเล่นได้ทุกโอกาสที่อยากเล่น สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งตัดสินใจเล่นการพนันฟุตบอลเพราะลักษณะของการพนันฟุตบอลที่เล่นสะดวก

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 9 สอดคล้องกับการศึกษาของนวนน้อย ตรีรัตน์ (2539) พบว่า การเล่นการพนันฟุตบอลสอดคล้องกับนิสัยหรือค่านิยมของประชาชนไทย เป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ประกอบกับลักษณะการพนันฟุตบอลประเภทที่ 2 คือ เล่นง่ายไม่ต้องพะวงกับตำรวจ มีการใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย จึงยากต่อการจับกุมเพราะไม่มีพยานหลักฐานเหมือนกับ

การพนันชนิดอื่น อัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ชัดเจนและกำหนดไว้ต่ำ เมื่อเทียบกับความเสียหายจากการเล่นการพนันฟุตบอล ผู้เล่นจึงไม่ได้เกรงกลัว ในกรณีที่เจ้ามือโต๊ะบอลไม่ต้องการความเสี่ยงก็จะโอนเงินจากผู้เล่นไปเล่นกับเจ้ามือในต่างประเทศ ทำให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเล่นได้ทุกโอกาส และสอดคล้องกับมานิซ ดันตระเธียร (2542) ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต พบว่า การพนันฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่มีการตั้งไฮมเพจ โดยเจ้ามืออาจจะอยู่ในอีกประเทศหนึ่งแล้วใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้านหรือสำนักงานเชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์หลักทางสายโทรศัพท์ซึ่งตัวคอมพิวเตอร์หลักอาจอีกซีกโลกหนึ่งแล้วบริหารการรับกิน-รับใช้กับลูกค้าที่เข้ามาเล่นพนันฟุตบอล ทำให้การพนันฟุตบอลเกิดขึ้นได้ทุกที่ และเรื่องศักดิ์ จริตเอก (2531) ได้กล่าวถึงการพนันว่า สามารถเล่นได้ทุกโอกาสที่อยากเล่น

ดังนั้น สรุปได้ว่า “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นสะดวกสามารถเล่นได้ทุกโอกาสที่อยากเล่น” จึงยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 10 “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเล่น”

ตารางที่ 42 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเล่น

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเล่น	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	117	87.3
ไม่เห็นด้วย	17	12.7
รวม	134	100

จากตารางที่ 42 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย ว่า สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเล่น จำนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.3 ส่วนที่ไม่เห็นด้วย มีจำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.7

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเล่น สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งตัดสินใจเล่นการพนันฟุตบอลเพราะลักษณะของการพนันฟุตบอลที่ไม่เสียเวลาในการเล่น

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 10 สอดคล้องกับการศึกษาของนวนน้อย ตรีรัตน์ (2539) พบว่า การเล่นเกมพนันฟุตบอลสอดคล้องกับนิสัยหรือค่านิยมของประชาชนไทย เป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ประกอบกับลักษณะการพนันฟุตบอลประเภทที่ 3 คือ ไม่ต้องเสียเวลา เพราะการพนันฟุตบอลไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปเล่นในแหล่งการพนัน ผู้เล่นสามารถโทรศัพท์หรือเล่นทางอินเทอร์เน็ตได้ และเมื่อเล่นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามเพียงแต่ทราบผลการแข่งขันในภายหลังก็ทราบว่าตนเล่นได้หรือเสียตามข้อตกลงที่พนันกันไว้ และมานิช ดันตระเถียร (2542) ได้ศึกษา พบว่า การพนันฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ตใช้ระยะเวลาสั้นมาก อาจใช้เวลาสั้นกว่า 1/100 วินาทีในการรับ-ส่ง ผ่านข้อมูลระหว่างผู้เล่นและโฮมเพจเจ้ามือ

ดังนั้น สรุปได้ว่า " ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเล่น" จึงยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 11 "ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบแข่งขัน มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้"

ตารางที่ 43 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะทีมที่ชื่นชอบแข่งขัน มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้

สาเหตุการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะทีมที่ชื่นชอบแข่งขัน มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	105	78.4
ไม่เห็นด้วย	29	21.6
รวม	134	100

จากตารางที่ 43 ผลการศึกษา พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า เหตุผลการเล่นการพนันฟุตบอลเพราะทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบแข่งขัน มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ (ทีมส่งดาราประจำทีมลงแข่งขัน, มีผู้จัดการทีมที่มีชื่อเสียงคุมทีม และสถิติเก่าของทีมที่ชนะมากกว่าแพ้) มีจำนวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.4 ส่วนไม่เห็นด้วยมีจำนวนเพียง 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับว่า เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทีมที่ชื่นชอบแข่งขัน มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งที่ยอมรับว่าตัดสินใจเล่นการพนันฟุตบอลเพราะทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบซึ่งประกอบด้วย ดาราประจำทีม ผู้จัดการทีมที่มีชื่อเสียง และสถิติเก่าของทีม โดยจะนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักกีฬา ความแข็งแกร่งของทีม ความได้เปรียบเสียเปรียบก่อนเล่นทีมใด แต่เมื่อทีมที่ชื่นชอบลงแข่งขันจะง่ายต่อการตัดสินใจเล่นเพราะส่วนมากจะชนะ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการคาดเดาผลการแข่งขัน

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 11 สอดคล้องกับการศึกษาของนวนน้อย ตรีรัตน์ (2539) พบว่า ประชาชนไทยนิยมฟุตบอลยุโรป เพราะมีผู้เล่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก การแข่งขันจึงมีมาตรฐานสูงเป็นที่นิยมชมชอบ โดยเฉพาะฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ประชาชนไทยจะนิยมชมชอบที่มุลิเวอร์ฮูล กับ ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งทั้งสองทีมจะมีแฟนบอลจำนวนมาก จะเห็นได้จากทุกครั้งแข่งขันกันสถานีโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันของคู่นี้จะมีการจัดกิจกรรมให้แฟนบอลของทั้งสองทีมมาพบกันในสถานที่ที่จัดไว้ เชียร์ทีมที่ตนรักอย่างสนุกสนาน และมีการนำสถิติผลงานของทีม อัตราต่อรอง ความพร้อม ตัวผู้เล่นมาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทย เมื่อมีการแบ่งฝ่าย ความเห็นย่อมไม่ตรงกันการพนันก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมาโนช ดันตระเธียร(2542) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทางเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้ภาพและเสียงของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลถ่ายทอดไปด้วยความเร็ว ทันเหตุการณ์ในขณะแข่งขันขึ้นจริง (Real Time) หรือใกล้เคียง เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่กระตุ้นให้มีการต่อรองกันเมื่อติดตามการแข่งขัน การพนันจึงเกิดขึ้น

ดังนั้น สรุปได้ว่า “ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบแข่งขันมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้” จึงยอมรับสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 12 “ผู้เล่นที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่เล่นการพนันฟุตบอล เล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ไม่เล่นการพนันฟุตบอล”

ตารางที่ 44 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการคบเพื่อน และระดับความบ่อยครั้งในการเล่นการพนันฟุตบอล ของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยที่มีผลต่อความบ่อยครั้งในการเล่น	ระดับความบ่อยครั้งในการเล่น		หมายเหตุ
	มาก	น้อย	
การคบเพื่อนของผู้เล่นการพนันฟุตบอล			$X^2 = 1.242$
-คบเพื่อนที่เล่นการพนันฟุตบอล	28 (20.8)	15 (11.2)	$p = 0.265$
-คบเพื่อนที่ไม่เล่นการพนันฟุตบอล	50 (37.3)	41 (30.6)	$df = 1$
รวม	78 (58.2)	56 (41.8)	134 (100)

เมื่อทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการคบเพื่อน(ที่เล่นและไม่เล่นการพนันฟุตบอล)ของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ ไคสแควร์ (Chi-square- X^2) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าปรากฏว่ามีค่านัยสำคัญทางสถิติ (Significance-(p)) ที่ระดับ 0.265 ซึ่งสูงกว่า 0.05

จากตารางที่ 44 ผลการศึกษา พบว่า การคบเพื่อน(เล่นและไม่ได้เล่นการพนันฟุตบอล)ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กันกับความบ่อยครั้งในการเล่นการพนันฟุตบอล กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่เล่นการพนันฟุตบอลแล้วเล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งมาก มีจำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.8 และเล่นการพนันบ่อยครั้งน้อย มีจำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.2 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ไม่เล่นการพนันฟุตบอลแล้วเล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งมาก มีจำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.3 และเล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งน้อย มีจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า การตัดสินใจเล่นการพนันฟุตบอลมาจากชอบการกีฬาฟุตบอลและใจรักเล่นการพนันฟุตบอลประกอบกับเคยเล่นการพนันชนิดอื่นมาก่อน

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 12 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า “ผู้เล่นที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่เล่นการพนันฟุตบอลเล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่ไม่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ไม่เล่นการพนันฟุตบอล” น่าจะมาจากหลายปัจจัย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าความบ่อยครั้งในการเล่นการพนันฟุตบอลน่าจะมาจากรายได้ของผู้เล่นมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของนวนน้อย ตริรัตน์ (2539) พบว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะมีฐานะดี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะมีรายได้ต่อเดือน 10,000 บาทมากที่สุด จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.1 รองลงมาคือ 15,000 บาท จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.9 โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากที่สุดถึง 40,000 บาท และค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ของรายได้เท่ากับ 11,589.48 บาท ซึ่งถือว่าสูงพอสมควร

ดังนั้น สรุปไม่ได้ว่า“ผู้เล่นที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่เล่นการพนันฟุตบอลเล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่ไม่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ไม่เล่นการพนันฟุตบอล” จึงปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐานข้อ 13 “ผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลมาก เล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลน้อย

ตารางที่ 45 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอล และระดับความบ่อยครั้งในการเล่นการพนันฟุตบอลของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยที่มีผลต่อความบ่อยครั้งในการเล่น	ระดับความบ่อยครั้งในการเล่น		หมายเหตุ
	มาก	น้อย	
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอล			$X^2 = 1.253$
-ได้รับข้อมูลข่าวสารมาก	25 (18.6)	13 (9.7)	$p = 0.263$
-ได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย	53 (39.6)	43 (32.1)	$df = 1$
รวม	78 (58.2)	56 (41.8)	134 (100)

เมื่อทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการคบเพื่อน(ที่เล่นและไม่เล่นการพนันฟุตบอล)ของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ ไคสแควร์ (Chi-square- X^2) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าปรากฏว่ามีค่านัยสำคัญทางสถิติ (Significance-(p)) ที่ระดับ 0.263 ซึ่งสูงกว่า 0.05

จากตารางที่ 45 ผลการศึกษา พบว่า การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กันกับความบ่อยครั้งในการเล่นการพนันฟุตบอล กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลมากแล้วเล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งมาก มีจำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.8 และเล่นการพนันบ่อยครั้งน้อย มีจำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทีมฟุตบอลน้อยแล้วเล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งมาก มีจำนวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.6 และเล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งน้อย มีจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า สื่อต่าง ๆ ที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับทีมฟุตบอลไม่ได้ช่วยให้เกิดการเล่นการพนันฟุตบอลแต่อย่างใดหากผู้เล่นไม่มีใจ

รักกีฬา แต่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพนัน และการแพร่ระบาด

จะเห็นได้ว่า ผลการพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 13 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า “ผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลมาก เล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลน้อย น่าจะมาจากหลายปัจจัยเช่นเดียวเหตุผลที่ให้ไว้สมมติฐานข้อที่ 12 ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2539) ที่ศึกษา พบว่า ระดับของคนเล่นการพนันฟุตบอลส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่อยู่在职ทำงาน มีการศึกษาสูงพอสมควร และมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี และจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า พบว่า ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้/เดือน 20,000 บาท จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.9 รองลงมา คือ 10,000 บาท จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 และ 15,000 บาท จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลำดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้สูงสุดคือ 100,000 บาท จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ส่วนรายได้เฉลี่ย (X) ของครอบครัวเท่ากับ 19,931.57 บาท

ดังนั้น สรุปไม่ได้ว่า “ผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลมาก เล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลน้อย” จึงปฏิเสธสมมติฐาน

5.2 สรุปผลการพิสูจน์สมมติฐาน

ตารางที่ 32 แสดงผลสรุปของการพิสูจน์สมมติฐาน

สมมติฐานในการวิจัย	ยอมรับ	ปฏิเสธ
1. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะคาดหวังว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการชนะพนันฟุตบอล	/	
2. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ในการเชียร์การแข่งขันฟุตบอล	/	
3. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทำตามสมัยนิยม	/	
4. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อการเข้าสังคม	/	
5. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะต้องการได้รับการยกย่องนับถือจาก เพื่อนฝูงและคนใกล้ชิด		/
6. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะเห็นว่าเป็นเกมกีฬาไม่เป็นการกระทำ ผิดที่ร้ายแรง	/	
7. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพื่อระบายความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตใจ		/
8. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นง่ายเข้าใจง่ายยาก ต่อการถูกโกง	/	
9. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะการพนันฟุตบอลเล่นสะดวกสามารถ เล่นได้ทุกโอกาสที่อยากเล่น	/	
10. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเล่น	/	
11. ผู้เล่น เล่นการพนันฟุตบอลเพราะทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบแข่งขันมีโอกาส ชนะมากกว่าแพ้	/	
12. ผู้เล่น ที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่เล่นการพนันฟุตบอล เล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ไม่เล่นการพนันฟุตบอล		/
13. ผู้เล่น ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลมากเล่นการพนันฟุตบอลบ่อยครั้งกว่าผู้เล่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทีมฟุตบอลน้อย		/